

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Phiên dịch song ngữ Anh -Việt tại hội thảo **Cập nhật cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ sau đại dịch Covid 19 – Nhóm mặt hàng nguyên liệu tự nhiên và nông sản chế biến** tại Hà Nội

### I. Bối cảnh

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) hiện đang triển khai dự án Thương mại sinh học vùng – Giai đoạn II (dự án BioTrade SECO) với sự tài trợ của Cục Kinh Tế Liên Bang Thụy Sĩ (SECO). Một trong các mục tiêu của dự án là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong ngành nguyên liệu tự nhiên nâng cao năng lực xuất khẩu các sản phẩm bền vững kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học.

Đại dịch Covid 19 kéo dài đã gây ảnh hưởng nhiều tới hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới sau đại dịch, CRED phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) và Chương trình Xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) đồng tổ chức hội thảo với chủ đề “Cập nhật cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ sau đại dịch Covid 19 – Nhóm mặt hàng nguyên liệu tự nhiên và nông sản chế biến”. CRED cần tìm 01 phiên dịch song ngữ Anh – Việt tại buổi hội thảo này

### II. Mục tiêu

Phiên dịch song ngữ Anh -Việt tại buổi hội thảo với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 13:00 – 17:30, 02/12/2021

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến qua zoom

Địa điểm: Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

### III. Đầu ra và các kết quả mong đợi

Dịch trực tiếp bài phát biểu và các trao đổi trực tiếp tại Hội thảo từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại.

### IV. Yêu cầu về cá nhân cung cấp dịch vụ

- Cá nhân có trên 01 năm kinh nghiệm về phiên dịch Tiếng Anh;
- Tốt nghiệp các trường đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương, Ngoại giao... hoặc các trường nước ngoài nói Tiếng Anh

Đơn vị/ cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên vui lòng gửi hồ sơ tới: [quynh.hoang@cred.org.vn](mailto:quynh.hoang@cred.org.vn). Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 27/11/2021